

บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าเล็กน้อย, ชะลอตัวการประชุมน.กลางโลกปลายสัปดาห์นี้

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าเล็กน้อย ขณะที่นักลงทุนชะลอการส่งสัญญาณเกี่ยวกับนโยบายการเงินของประเทศเศรษฐกิจหลัก จากการประชุมในช่วงปลายสัปดาห์นี้

*ดอลลาร์ปรับตัวแข็งแกร่งใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 11 เดือนเมื่อเทียบตะกร้าสกุลเงินหลัก ในการซื้อขายช่วงเช้าที่ตลาดเอเชีย หลังจากข้อมูลตลาดบ้านที่แข็งแกร่งของสหรัฐ เพิ่มความหวังที่ว่า เศรษฐกิจสหรัฐจะฟื้นตัวแข็งแกร่ง และสนับสนุนการคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าคาด

*ปัจจัยดังกล่าวยังหนุนให้ดอลลาร์แตะระดับสูงสุดในรอบ 9 เดือน เมื่อเทียบกับยูโร และทำให้ยูโรดิ่งลงเกือบ 5% จากระดับสูงสุดในรอบ 2 ปีครึ่งที่ผ่านมาในเดือนพ.ค. โดยยูโรได้รับผลกระทบจากความวิตกว่า มาตรการคว่ำบาตรตอบโต้กันระหว่างชาติตะวันตกและรัสเซีย อาจกระทบเศรษฐกิจของยูโรโซนมากกว่าสหรัฐ เนื่องจากมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจใกล้ชิดกว่ากับรัสเซีย

*กระทรวงพาณิชย์สหรัฐ เปิดเผยข้อมูลการเริ่มสร้างบ้านพุ่งขึ้น 15.7% สู่ 1.09 ล้านยูนิตในเดือนก.ค. หลังจากร่วงลง 2 เดือนติดต่อกัน ขณะที่นักเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับการสำรวจโดยรอยเตอร์ คาดว่า ตัวเลขดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นสู่ 969,000 ยูนิต

*กระทรวงแรงงานสหรัฐ เปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค(CPI) ทั่วไปเพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือนก.ค. และเพิ่มขึ้น 2.0% เมื่อเทียบเป็นรายปี

*นักวิเคราะห์ในนิวยอร์ก มองว่า ข้อมูลดังกล่าวมีผลเชิงบวกเล็กน้อยต่อดอลลาร์ และไม่กระทบแนวโน้มของเฟด สำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ขณะที่ตลาดจะรอดูรายงานการประชุมเฟดเดือนก.ค. ที่จะเปิดเผยในวันนี้

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร ของ ธปท.เมื่อวาน อยู่ที่ 31.846 บาท

- *09.30 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 31.88/90 จาก 31.85/87 เมื่อวาน
- ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 31.86/93 จาก 31.86/87 เมื่อวาน
- *บาท/ยูโร อยู่ที่ 42.41/52 จาก 42.513/542 เมื่อวาน
- *เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 102.91/96 จาก 102.89 เมื่อวาน
- *ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3313/15 จาก 1.3319 เมื่อวาน

"บาทอ่อนมานิดหน่อย ถ้าสังเกตดูในหลายๆรอบที่ผ่านมา พอมี event ที่พูดถึงดอกเบี้ย(สหรัฐ) ก็จะมีแรงขายบาทออกมาก่อน แล้วถ้าไม่มีอะไร ก็กลับเข้ามาซื้อใหม่ รอบนี้ก็คงเหมือนกัน" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้อ่อนค่าเล็กน้อยจากเมื่อวาน โดยนักลงทุนบางส่วนกลับเข้าซื้อดอลลาร์ในช่วงสั้น ก่อนจะมีการประชุมธนาคารกลางโลก ในปลายสัปดาห์นี้ ซึ่งอาจมีการส่งสัญญาณใหม่ๆ เกี่ยวกับนโยบายการเงินของประเทศเศรษฐกิจหลัก อย่างไรก็ตาม จากกระแสเงินทุนที่ยังทยอยไหลเข้ามาในตลาดเกิดใหม่ ทำให้กรอบการอ่อนค่าของเงินบาท ยังถูกจำกัดอยู่เช่นกัน และคาดว่าเงินบาทวันนี้จะแกว่งตัวอยู่ในกรอบเดิมที่ 31.80-31.90

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับข้อมูลหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้